

# Hành trình mang khoa học phổ thông đến gần hơn với cộng đồng

Ngày 17/8/2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Tạp chí Khoa học phổ thông khi Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mai, đã chính thức ký quyết định thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông (tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Journal of Science).

Đây là kết quả của quá trình tổ chức lại Báo Khoa học phổ thông, trước đây thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, và sáp nhập với Tạp chí Thời sự Y học thuộc Hội Y học TP.HCM.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của tạp chí mà còn thể hiện sự tin tưởng và hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương đối với vai trò của báo chí trong việc phổ biến tri thức khoa học đến với cộng đồng. Trong bối cảnh thế giới ngày càng thay đổi và phát triển, việc phổ biến kiến thức khoa học trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tạp chí Khoa học phổ thông đã, đang và sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình với



sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ.

## Nỗ lực trong việc cung cấp những nội dung chất lượng

Trong suốt thời gian qua, Tạp chí Khoa học phổ thông đã không ngừng đổi mới và phát triển, khẳng định vị thế của mình trong làng báo chí khoa học Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên với những bước đi đầy thách thức, tạp chí đã dần khẳng định tầm quan

trọng của việc đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với cuộc sống của người dân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống. Được thành lập trên nền tảng những giá trị cốt lõi của sự trung thực, khách quan và tính chuyên môn cao, tạp chí đã tạo ra một tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng khoa học và xã hội.

Với sự hỗ trợ từ UBND TP.HCM, Tạp chí Khoa học

phổ thông đã có những bước tiến mạnh mẽ, mở rộng phạm vi hoạt động và không ngừng tìm kiếm những nội dung mới mẻ, hữu ích để phục vụ độc giả. Đặc biệt, việc tập trung vào những chủ đề nóng như sức khỏe, môi trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đời sống hằng ngày đã giúp tạp chí thu hút được sự quan tâm đông đảo từ phía bạn đọc. Những chủ đề như nước sạch, sức khỏe cộng đồng, công nghệ xanh không chỉ mang tính thời sự mà còn phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với các vấn đề cấp bách hiện nay. Bằng cách đưa ra những phân tích sâu sắc và cung cấp thông tin đa chiều, tạp chí đã giúp người đọc hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội mà chúng ta đang đối mặt.

Đặc biệt, tạp chí luôn nỗ lực tìm kiếm và khuyến khích các nội dung mới, đặc biệt những nghiên cứu tiên phong và đột phá. Được biết đến như là một trong những tờ báo đầu tiên tại Việt Nam quan tâm đến khoa học về nước và sức khỏe, Tạp chí Khoa học phổ thông đã liên tục cập nhật và phổ biến các nghiên cứu về Nước từ trường hoàn nguyên - một chủ đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới. Bằng cách đưa ra những bài viết phong phú và chi tiết về các phát hiện mới này, tạp chí không chỉ cung cấp kiến thức hữu ích cho người đọc

mà còn tạo động lực khuyến khích sự quan tâm và nghiên cứu sâu rộng từ cộng đồng khoa học và y tế. Điều này đã giúp tạp chí giữ vững vị thế tiên phong, không chỉ trong việc đưa thông tin đến độc giả mà còn trong việc thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu mới và quan trọng.

### **Đa dạng về hình thức thể hiện**

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong hành trình 2 năm qua của tạp chí là sự đa dạng trong các ấn phẩm và hình thức truyền tải thông tin. Bên cạnh việc duy trì các ấn phẩm in truyền thống, Tạp chí Khoa học phổ thông đã tích cực phát triển các kênh thông tin điện tử, từ website, ứng dụng di động đến mạng xã hội, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận với những bài viết chất lượng, kịp thời và đa dạng. Việc mở rộng các kênh truyền thông đã tạo ra một không gian mở, nơi mọi người có thể tiếp cận thông tin bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Tạp chí đã không ngừng nỗ lực để giữ vững tính chính xác, khách quan và sự phong phú trong nội dung, đồng thời làm phong phú thêm trải nghiệm của độc giả qua các hình thức truyền tải mới mẻ và hiện đại.

Không chỉ là nơi cung cấp thông tin, Tạp chí Khoa học phổ thông còn là một diễn đàn quan trọng, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, và bạn đọc có thể trao đổi, thảo luận

về những vấn đề khoa học, kỹ thuật, và ứng dụng thực tiễn. Qua đó, tạp chí đã trở thành cầu nối giữa tri thức khoa học và đời sống, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Diễn đàn này không chỉ dành cho những người có chuyên môn cao, mà còn mở rộng cánh cửa chào đón những độc giả yêu thích khoa học, những người luôn tò mò và muốn khám phá thêm về thế giới xung quanh. Bằng việc tạo ra một môi trường trao đổi thông tin và ý tưởng, tạp chí đã khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp của cộng đồng trong việc xây dựng một nền khoa học tiên tiến và bền vững.

### **“Vui Khỏe Mỗi Ngày” - Sáng Kiến Vì Sức Khỏe Cộng Đồng**

Năm 2023, Tạp chí Khoa học phổ thông đã khởi xướng chương trình “Vui khỏe mỗi ngày” - một sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình này đã trở thành một điểm sáng trong các hoạt động của tạp chí, thu hút sự tham gia và đánh giá cao từ các chuyên gia, đối tác, và các đơn vị đồng hành. Mục tiêu của chương trình là giúp người dân chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” và chia sẻ khó khăn với những người yếu thế trong xã hội.

Chương trình “Vui khỏe mỗi ngày” diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần và đã lan tỏa đến cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhiều trường đại học lớn



như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng nhiều người dân tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước. Những chủ đề được chọn lựa kỹ càng trong chương trình không chỉ mang tính bổ ích mà còn vô cùng thiết thực, giúp người tham dự nâng cao nhận thức về sức khỏe và phòng bệnh.

Thạc sĩ, Nhà báo Bùi Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học phổ thông, cho biết rằng tòa soạn đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, từ những người đã trực tiếp tham dự chương trình, và từ bà con ở nhiều tỉnh thành khác. Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ công chúng, chương trình còn được các bác

sĩ tham gia, các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành tổ chức đánh giá cao bởi tính lan tỏa, hữu ích và thiết thực đối với người dân hiện nay.

### Hướng tới tương lai

Nhân dịp kỷ niệm ngày Tạp chí Khoa học phổ thông về với UBND TP.HCM, xin gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ biên tập viên, nhà báo, cộng tác viên của Tạp chí Khoa học phổ thông. Chính các bạn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và thành công của tạp chí, biến tạp chí thành một địa chỉ tin cậy cho những ai yêu thích và quan tâm đến khoa học. Sự tận tụy, đam mê và tinh thần sáng tạo của các bạn đã tạo nên một tạp chí không chỉ chuyên nghiệp mà còn đầy tình cảm, nơi mà mỗi bài viết, mỗi trang báo đều mang đến những giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

Chặng đường phía trước còn dài và nhiều thách thức, nhưng với sự ủng hộ từ phía UBND TP.HCM và sự đồng hành của độc giả, Tạp chí Khoa học phổ thông chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngọn đuốc sáng trong làng báo chí khoa học Việt Nam. Với sự cam kết không ngừng đổi mới và phát triển, tạp chí sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tri thức khoa học với đời sống, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, hiện đại và tiến bộ. Chúc tạp chí luôn thành công và vững bước trên con đường phụng sự tri thức và cộng đồng, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mỗi gia đình Việt Nam.

**NGUYỄN THỊ MINH ĐĂNG**

*Phó Chủ tịch Chi hội Nam Y  
Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT  
Công ty Cổ phần Koro*